

การประชุมหารือ@โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บรรยากาศในห้องประชุม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ประชุมหารือโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ร่วมกับ คุณอรุณ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และนักวิจัย คุณวิชัย-มีสวัสดิ์ และคุณศศิธร น้อยประชา

การประชุมในครั้งนี้นักวิจัยได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการวิจัยในรอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งคุณวิชัย ได้รายงานผลการขับเคลื่อนตลาดสุขใจ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการคือกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554 และการรณรงค์ การใช้กระเป๋าผ้าและตะกร้าไม้ไผ่สานแทนการใช้ถุงพลาสติก

สำหรับตลาดสุขใจในปัจจุบันมีผู้ค้าขายจำหน่ายสินค้าจำนวน 47 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 4 ราย คือ

1. ศูนย์เรียนรู้ที่น้องสองตำบล จำหน่าย ผักสวนครัว และข้าว
2. สหกรณ์บางแก้วรวมใจ จำหน่ายอาหารทะเล
3. ทูเรียนชะนีไข่ จำหน่ายทุเรียน และ
4. ผักปลอดสาร

โดยมียอดจำหน่ายสินค้ารวมทุกร้านกว่าห้าแสนบาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งในเดือนต่อไปนักวิจัยจะจัดทำการแจ้งสถิติยอดจำหน่ายสินค้าของผู้ค้าขายไว้ที่บอร์ดศูนย์เรียนรู้เป็นรายสัปดาห์

ทั้งนี้ทีมวิจัยได้รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นผู้ค้าขายจากตลาดสุขใจ เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนในตลาดสุขใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดสุขใจต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ นักวิจัยได้จัดอบรมในหัวข้อการปลูกผักคอนโดได้เชิญ รศ.ดร.อรรควุฒิ-ทัศน์สองชั้น อาจารย์อาวุโส ด้านระบบการเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สนใจ เครือข่ายที่มากับผู้ค้าขาย พนักงานโรงแรม นักท่องเที่ยว เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา

หลังจากนั้นที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการประเมินรับรองมาตรฐานสินค้า ตลาดสุขใจ โดยคุณกมลศักดิ์ ได้นำเสนอแนวคิดการรับรองมาตรฐานสินค้าต่าง ๆ ที่ประชุมมีข้อสรุปมอบหมายให้คุณกมลศักดิ์ทำการสืบค้นข้อมูลเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าในตลาดสุขใจ

ในช่วงท้ายผู้อำนวยการสถาบันฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ สกว. ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จะจัดนิทรรศการทำรูปแบบจอร์จร้าน Farmer shop และตลาดสุขใจขึ้นในงาน โดยจะขอความร่วมมือจากนักวิจัยและผู้ผลิตที่มีสินค้าที่น่าสนใจมาร่วมจำหน่ายในงาน โดยสถาบันฯจะประสานงานและแจ้งรายละเอียดในครั้งต่อไป